

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO**
Số: /UBND-TNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v trả lời đơn đề nghị của
công dân

Tuần Giáo, ngày 14 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: - Ông Ly Súa Thao, tổ 13 phường Mường Thanh,
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;
- Ông Ly Nhè Thào, Ly Gà Lâu bản Chua Lú xã Pú
Nhưng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

*Thực hiện văn bản số 76/BTCD-XLĐT, ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh
Điện Biên về việc xử lý đơn của công dân.*

Ngày 22/6/2020, UBND huyện Tuần Giáo có văn bản số 689/UBND-VP
giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản
lý đất đai, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt kiểm lâm, UBND
xã Pú Nhung xác minh, tham mưu UBND nội dung trả lời đơn đề nghị của
công dân; Ngày 29/6/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 943/QĐ-
UBND về việc thành lập Tổ xác minh nội dung đơn đề nghị của công dân (Tổ
xác minh).

Sau khi xem xét các tài liệu liên quan và báo cáo của Phòng Tài nguyên
và Môi trường, UBND huyện trả lời như sau:

**1. Nội dung yêu cầu kiểm tra xác minh toàn bộ khu đất nương một
cách dân chủ, khách quan, minh bạch, công tâm, công lý đúng quy định
của pháp luật.**

Theo kế hoạch, ngày 08/7/2020, Tổ xác minh, ba hộ đứng đơn và các bên
liên quan tổ chức đi thực địa nhưng vì lý do sức khỏe thì ông (Ly Súa Thao)
nguyên đơn chính là người không đi thực địa được nên cả ba ông đứng đơn
(sau đây gọi là các ông) thống nhất không đi thực địa và nhất trí nội dung biên
bản ngày 13 tháng 3 năm 2020 về việc xác định vị trí, diện tích phát rừng làm
nương của ông Lâu Sớ Tông và ông Vàng Súa Chao cũng là địa điểm đang
tranh chấp.

Đối chiếu hồ sơ giao đất, giao rừng theo Nghị định 163/NĐ-CP ngày
16/11/1999 của Chính Phủ triển khai năm 2004 tại xã Pú Nhung khu đất trên đã
cấp cho nhóm hộ đồng sử dụng (thửa 56, tờ bản đồ số 02, trạng thái IIA); Đối
chiếu hồ sơ giao đất, giao rừng theo kế hoạch 388/KH-UBND ngày 2002/2013
của UBND tỉnh Điện Biên khu đất trên được giao cho cộng đồng bản để quản
lý, bảo vệ và phát triển rừng, được chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm.

Việc ông Lâu Sớ Tông, ông Vàng Súa Chao phát rừng, sử dụng đất rừng
làm đất nương từ sau năm 2004 là không đúng mục đích sử dụng đất, vi phạm

Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, Luật Lâm nghiệp năm 2017. UBND huyện sẽ giao Hạt Kiểm lâm Tuần Giáo chủ trì xác minh làm rõ sai phạm và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

2. Trường hợp chuyển đất của gia đình các ông (Ly Súa Thao, Ly Nhè Thao, Ly Gà Lầu) giao để phát triển và bảo vệ rừng

Trường hợp của ba hộ gia đình không phải là trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo các điều 38, 39, 40 của Luật Đất đai 2003 và các điều 61, 62, 64, 65 của Luật Đất đai năm 2013 do đó không có bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

3. Việc ông Ly Súa Thao nêu trong đơn “... ông Quân, ông Bằng thu hồi đất nương của chúng tôi làm đất bảo vệ rừng không đúng quy trình, không đúng Luật Đất đai...”

Là sai toàn bộ, không có cơ sở, không đúng với quy trình giao đất, giao rừng theo Kế hoạch 388/KH-UBND ngày 20/02/2013 của UBND tỉnh Điện Biên. Khu đất trên đã giao cho cộng đồng bản quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, được chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm.

4. Nội dung: “Đất nương chúng tôi đã làm, quản lý, sử dụng ổn định từ trước 15/10/1993, ... có được thừa kế theo quy định của pháp luật không? Hay là để ông Tòng thừa kế...?”

Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện thừa kế quyền sử dụng đất: Khu đất trên đã giao và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng bản để bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng, được chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm nên không được quyền thừa kế.

5. Các đơn khiếu nại chúng tôi từ ngày 28/01/2018; 19/9/2019; 02/02/2020 đã gửi đến các cơ quan chức năng và người đứng đầu cơ quan sao đến nay vẫn chưa giải quyết và trả lời?

- Nội dung ông Thao cho rằng biên bản ngày 16/3/2015 về việc kiểm tra, xác minh các thửa đất tranh chấp tại khu vực Háng Ninh Tủa, bản Chua Lú, xã Pú Nhung do ông Lò Văn Bằng lập nhưng không đúng sự thực và ghi “nếu có tranh chấp thì chỉ cho các hộ mượn còn quyền sử dụng đất thuộc về ông Lầu Sớ Tòng để tạo điều kiện chiếm đoạt thửa đất trên”:

Kết quả xác minh: Nội dung Biên bản ông Bằng không khẳng định các thửa đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng đất của ông Lầu Sớ Tòng mà chỉ ghi lại hiện trạng ông Lầu Sớ Tòng đang quản lý, sử dụng đất: *“Trên thực địa hiện tại các hộ gia đình cả nguyên đơn và bị đơn đều có nương cùng tranh chấp trên khu vực Háng Ninh Tủa vẫn còn đá để làm ranh giới giữa các thửa đất với nhau nhưng để một thời gian để chẵn thửa đến hiện tại phát để làm nương thì ông Lầu Sớ Tòng không cho các hộ nói trên tranh chấp và nếu có tranh chấp thì chỉ cho các hộ mượn còn quyền sử dụng đất thuộc về ông Lầu Sớ Tòng để tạo cơ hội chiếm đoạt các thửa đất trên”.*

Ngày 04/7/2020, Tổ xác minh đã làm việc với ông Thao A Châu là người cùng đi kiểm tra thực địa ngày 16/3/2015 (thời điểm đó là Trưởng ban) khi được hỏi về việc ngày 05/4/2018 ông viết Biên bản xác nhận sự việc (được ông Thao cung cấp kèm theo đơn) có nội dung xác nhận ông Lò Văn Bằng chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuần Giáo viết biên bản ngày 16/3/2015 với nội dung không đúng sự thật, ông Châu cho biết có người hướng dẫn ông viết như vậy nhưng do thời gian lâu rồi nên ông không nhớ là ai nữa.

- Nội dung ông Thao cho rằng ông Lò Văn Quân phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Lò Văn Bằng chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường nói toàn bộ đất tranh chấp là thuộc quyền sử dụng của ông Tòng; ông Tòng nói là đã bỏ tiền mua toàn bộ khu đất nương trên từ ông Quân, ông Bằng; ông Quân, ông Bằng nói với ông Tòng là sẽ làm sổ đỏ cho ông Tòng và ông Tòng đánh, giết nếu các ông còn nói gì...

Kết quả xác minh với ông Thao Ngày 09/7/2020 thì ông Thao chỉ nghe qua điện thoại (không biết ai gọi) hoặc nghe nói lại từ ông Phái Súa (đã chết), theo ông Thao thì ông Phái Súa chỉ nghe ông Lâu Sớ Tòng nói lại. Ông Thao không được chứng kiến, tận mắt thấy ông Quân, ông Bằng nhận tiền hay vật chất gì từ ông Lâu Sớ Tòng, không trực tiếp được nghe ông Quân, ông Bằng hay ông Tòng nói; ông Thao cũng không cung cấp được chứng cứ bằng ghi âm hay chữ viết của ông Quân, ông Bằng, ông Tòng.

Kết quả xác minh ngày 10/7/2020, ông Lâu Sớ Tòng khẳng định mình chưa được gặp ông Lò Văn Quân, ông Lò Văn Bằng phòng Tài nguyên và Môi trường để trao đổi bất kỳ điều gì liên quan đến khu đất Háng Ninh Tua cũng như tặng cho bất cứ thứ gì hay tiền cho ông Quân, ông Bằng.

Như vậy nội dung “*các đơn khiếu nại chúng tôi từ ngày 28/01/2018; 19/9/2019; 02/02/2020 đã gửi đến các cơ quan chức năng và người đứng đầu cơ quan sao đến nay vẫn chưa giải quyết và trả lời*” là **không có cơ sở**.

Trên đây là kết quả xác minh nội dung đơn các ông (Ly Súa Thao, Ly Nhè Thào, Ly Gà Lâu), UBND huyện báo cáo UBND tỉnh và trả lời các ông được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (BC);
- Lưu: VT, BTCD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức

